

# คู่มือการสำรวจสำมะโนประชากร 2020 แบบดิจิทัล

ในขณะที่อยู่ที่บ้าน เพื่อนและครอบครัวของคุณให้ตอบสนองต่อการสำรวจสำมะโนประชากร นี่คือวิธีการบอกต่อ



ลงทะเบียนไปยังการสนทนาทางโทรศัพท์กับทีมสำรวจสำมะโนประชากรของนายกเทศมนตรี Eric Garcetti ที่เว็บไซต์: [bit.ly/censusphonebank](https://bit.ly/censusphonebank)



รวมข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรในการประชุมทางวิดีโอครั้งต่อไปของคุณ, การสัมภาษณ์ผ่านเว็บ, บล็อกโพสต์, โซเชียลมีเดีย หรือพอดแคสต์



ส่งข้อความหรืออีเมลถึงผู้คนที่คุณติดต่อด้วย เพื่อเตือนให้กรอกสำมะโนประชากร



เขียนจดหมายเพื่อให้ใครบางคนรู้ว่าคุณกำลังคิดถึงพวกเขาอยู่และเตือนพวกเขาให้ถูกรับ



นครLos Angelesจะจัดหาที่พักเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโครงการ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันตามสมควร หากต้องการขอรับที่พัก โปรดติดต่อฝ่ายดูแลคนพิการได้ที่ [DOD.Contact@lacity.org](mailto:DOD.Contact@lacity.org) หรือ (213) 202-5668 อย่างน้อยล่วงหน้าห้าวันทำการ

Eric Garcetti  
@MayorOfLA



[census.lacity.org](https://census.lacity.org)  
#2020Census



# การส่งข้อความที่รวดเร็วและง่ายต่อการแบ่งปัน

## ข้อความตัวอย่าง

- คุณมีความสำคัญกับฉันและฉันอยากให้คุณแน่ใจว่าคุณถูกนับในการสำรวจสำมะโนประชากร 2020 คุณสามารถตอบกลับทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์: My2020Census.gov ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์
- คุณสมัครโครงการประกันการว่างงานหรือไม่? คุณรู้หรือไม่ว่าข้อมูลสำมะโนประชากรช่วยกำหนดเงินทุนสำหรับโครงการนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์: My2020Census.gov เพื่อตอบคำถามสำมะโนประชากรของคุณ
- ฉันหวังว่าคุณจะอยู่บ้านอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี คุณกรอกสำมะโนประชากรของคุณแล้วหรือยัง? มันเร็วและง่ายมาก คุณสามารถทำได้ผ่านทางโทรศัพท์ของคุณ เข้าไปที่เว็บไซต์: My2020Census.gov
- สวัสดี - ฉันกำลังเช็คอินกับเพื่อน ๆ ทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ทำการสำรวจสำมะโนประชากรเสร็จแล้ว ๆ เธอห่วย ๆ ทำหรือยัง
- เราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้ แต่เราสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ ขอเตือนให้คุณกรอกสำมะโนประชากรของคุณที่เว็บไซต์: My2020Census.gov หากคุณยังไม่ได้ทำ
- สุขสันต์วันเกิด! ฉันจะไม่นับอายุคุณ แต่ฉันต้องการให้คุณถูกนับในการสำรวจสำมะโนประชากร 2020 ขอพรและกรอกได้ที่เว็บไซต์: My2020Census.gov
- คุณรู้หรือไม่ว่าวันที่ 1 เมษายนไม่ใช่วันสุดท้ายที่จะทำการสำรวจสำมะโนประชากร? เรามีเวลาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมในการตอบสนอง ก่อนที่เจ้าหน้าที่สำมะโนประชากรจะออกไปบ้านต่อบ้านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตรงไปที่เว็บไซต์: My2020Census.gov
- เรียนทางออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างสำหรับคุณตอนนี้? แค่อต้องการเช็คอินกับคุณว่าคุณทำสำมะโนประชากรหรือยัง? ปีนี้ทำทางออนไลน์ได้ที่: My2020Census.gov
- เคยได้ยินถึงการสำรวจสำมะโนประชากรไหม? เราสามารถทำได้ปีนี้ เงินทุนสำหรับโครงการด้านการศึกษา, การบูรณะทาสกีพิบัติ, อาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนและโครงการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเรา เข้าเว็บไซต์: My2020Census.gov เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
- เฮ้ - ฉันรู้ว่าคุณเพิ่งย้ายบ้าน ดังนั้นคุณอาจไม่ได้รับคำเชิญการสำรวจสำมะโนประชากรทางจดหมาย แต่คุณยังสามารถกรอกข้อมูลออนไลน์โดยไม่ต้องใช้รหัสได้ที่เว็บไซต์: My2020Census.gov

## ตัวอย่างข้อความ E-blast เพื่อส่งไปยังผู้ติดต่อของคุณ

เฮ้,  
วิกฤตสุขภาพโลกในปัจจุบันนี้ ทำให้ฉันตระหนักว่าเรื่องง่ายๆ สำคัญแค่ไหนและเมื่อเราทำงานร่วมกันเราจึงกลายเป็นพลังที่ดี หลายสิ่งหลายอย่างอาจรู้สึกเกินความควบคุมสำหรับเราตอนนี้ แต่เราสามารถมีส่วนร่วมควบคุมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับชุมชนของเราในอีก 10 ปีข้างหน้า ฉันสัญญาว่าคุณจะถูกนับในการสำรวจสำมะโนประชากร 2020 และฉันต้องการให้คุณเข้าร่วมกับฉัน

มีหลายสิ่งที่กำลังแย่งชิงความสนใจของเราในตอนนี้ แต่คุณรู้ไหมว่าบางประเด็นถ้าไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดในหัวข้อข่าว COVID-19 ตอนนี้เกี่ยวข้องกับการสำรวจสำมะโนประชากร? เมดิแคร์(Medicare), โครงการประกันการว่างงาน, แจกอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนและโปรแกรมอื่น ๆ จะถูกกำหนดโดยข้อมูลที่ได้รับการสำรวจสำมะโนประชากร

ในปี 2020 เรากำลังใช้ข้อมูลที่ได้ในปี 2010 ไม่ว่า 'ความปกติใหม่' จะดูเป็นอย่างไร คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจำนวนการนับที่น้อยเกินไปในปีนี้จะทำให้ 10 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลว่าควรแสดงถึงความสำคัญของการสำรวจสำมะโนประชากรในแบบที่คุณสามารถช่วยได้ คุณสามารถทิ้งระยะห่าง ในขณะที่เดียวกันก็สร้างความใกล้ชิดกับชุมชนของคุณในเวลาเดียวกันเช่นกัน

[ลองดูคู่มือการเข้าถึงระยะไกลนี้](#) พร้อมกับตัวอย่างอีเมล ข้อความและการส่งข้อความทางโทรศัพท์ที่คุณสามารถแชร์ได้

ในฐานะที่คุณเป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นเพื่อนของฉัน คุณมีความหมายกับฉันมากและคุณรวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณทุกคนสมควรได้รับการนับ **ปฏิญาณตน**, กรอกข้อมูลสำมะโนประชากรทางออนไลน์ที่เว็บไซต์: [My2020Census.gov](#), ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ เรามาผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกัน

## แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

นคร Los Angeles จะจัดหาที่พักเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโครงการ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันตามสมควร หากต้องการขอรับที่พัก โปรดติดต่อฝ่ายดูแลคนพิการได้ที่ DOD.Contact@lacity.org หรือ (213) 202-5668 อย่างน้อยล่วงหน้าห้าวันทำการ



[census.lacity.org](#)  
#2020Census

